

0
ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

----o0o----



BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN
NĂM HỌC 2021 - 2022

Đơn vị: Đoàn Trường Đại học Nông Lâm, Đoàn Đại học Huế



THỪA THIÊN HUẾ, 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN
NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022; nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương thức hoạt động công tác Đoàn trong trường học, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Nông Lâm, Đoàn Đại học Huế báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG:

1. Tình hình chung:

- Năm học 2021 - 2022 là năm học tuổi trẻ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ trường lần thứ X, XI, nghị quyết đại hội Đoàn Đại học Huế khóa V và nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đó là những sự kiện chính trị có ý nghĩa, là cơ hội, điều kiện thuận lợi, động lực tinh thần to lớn thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhà trường.

- Trong năm học qua, công tác đoàn và phong trào sinh viên nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong trường, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế, sự phối hợp chặt chẽ với các Đoàn bạn ở trong và ngoài Đại học Huế, cùng với đội ngũ cán bộ đoàn trẻ, năng động, nhiệt tình là những yếu tố thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động của Đoàn Trường.

- Cùng với sự thay đổi nhận thức về vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp trong định hướng phát triển đất nước. Năm học 2021 - 2022 gắn với vị thế nhà trường sau gần 55 năm phát triển. Đặc biệt trong năm học qua, nhà trường đã là đơn vị đào tạo Nông nghiệp đầu tiên kiểm định thành công 6 chương trình đào tạo đại học nên vai trò của tuổi trẻ, của Đoàn thanh niên hết sức quan trọng trong việc triển khai hoạt động của nhà trường.

- Mặc dù vậy, sự cạnh tranh gay gắt và những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện. Vì vậy công tác đoàn và phong trào thanh niên phải thực sự thiết thực, bổ ích và gắn với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào sinh viên. Mặc dù, Đoàn trường cũng đã linh hoạt tổ chức

nhiều hoạt động online nhưng cũng khó khăn trong việc tập hợp đoàn viên sinh viên tham gia.

- Sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp nhận, xử lý thông tin của đoàn viên. Bên cạnh những tác động tích cực, sinh viên đang có nguy cơ bị ảnh hưởng của các luồng tư tưởng, thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá và lôi kéo của các thế lực thù địch.

- Số liệu thống kê (tính đến tháng 6/2022):

Tổng số học sinh/sinh viên	Tổng số học sinh/sinh viên là đoàn viên	Tổng số giáo viên/giảng viên, người lao động là đoàn viên
3619	3619	76

2. Kết quả công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022:

2.1. Công tác giáo dục:

Trong năm học vừa qua, công tác giáo dục có nhiều đổi mới, kịp thời, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông hiện đại trên các nền tảng thiết bị thông minh; chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả, góp phần trau dồi lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức công dân, cổ vũ lối sống đẹp trong đoàn viên, sinh viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ như: học tập các chuyên đề hằng năm, duy trì và nhân rộng các mô hình “Tuổi trẻ Trường Đại học Nông lâm học tập và làm theo lời Bác¹, đặc biệt đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; trong năm học đã thực hiện hơn 14 công trình, phần việc thanh niên. Các hoạt động tuyên dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được chú trọng triển khai góp phần cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, lối sống văn hóa, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn², chú trọng tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông hiện đại trên các nền tảng thiết bị thông minh để tổ chức bằng hình thức trực tuyến truyền, phổ biến, quán triệt các

¹ Đã tổ chức 2 đợt học tập chuyên đề, lớp học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 01 tập thể 01 cá nhân được tuyên dương Đoàn viên tiêu biểu học tập và làm theo lời bác. 02 bài viết được đăng trong kỷ yếu Điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời bác của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy giới thiệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” toàn quốc ở các Bảo tàng Hồ Chí Minh trên cả nước và Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận giấy khen của Đảng bộ Đại học Huế trong việc thực hiện CT05 về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

² Tham gia thi tìm hiểu trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trên mạng VNet, tham gia cuộc thi “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn; việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả đợt hoạt động “*Tuổi trẻ trường Đại học Nông lâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*” với các hoạt động thiết thực³ tạo động lực, tinh thần thi đua hăng hái trong đoàn viên, sinh viên. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, đấu tranh phản bác phòng chống âm mưu “*Diễn biến hòa bình*”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được quan tâm, có chuyển biến tốt.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, sinh viên được triển khai hiệu quả tạo dấu ấn xã hội rõ nét. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của quê hương, đất nước và của tổ chức Đoàn, Hội, CLB-Đội, nhóm nổi bật: đợt thi đua cao điểm về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 71 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam, được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa, sôi nổi, trở thành một hoạt động chính trị sâu rộng của đoàn viên, sinh viên.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, sinh viên được tăng cường thông qua việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “*Tuổi trẻ sống đẹp - Sống có ích*”, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Giáo dục, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030*”, qua đó đã có nhiều gương điển hình tiên tiến.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” được triển khai thường xuyên với các hình thức đa dạng, đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án về “*Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2018 – 2022*”, đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ sở⁴, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý các văn bản dự thảo pháp luật liên quan đến thanh niên, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên

Công tác thông tin tuyên truyền không ngừng đổi mới, các cấp bộ Đoàn đã tận dụng ưu thế tích cực của internet, mạng xã hội, các nền tảng số, các sản phẩm truyền thông hiện đại để tuyên truyền các hoạt động của tuổi trẻ tình nhà, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp hơn, đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên, tạo hiệu ứng rộng rãi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của tuổi trẻ và của cả xã hội. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền trực quan sinh động thông qua hệ thống pano, áp phích.

2. Đánh giá triển khai các phong trào hành động cách mạng:

³ Các diễn đàn, tọa đàm; tuyên dương, gặp mặt đảng viên trẻ, giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng.

⁴ Hội sinh viên – CLB Văn minh học đường ra quân thực hiện mô hình Cổng trường học An toàn; tham gia diễn đàn Sinh viên với văn hóa giao thông; Các khóa tập huấn về luật ATGT, phòng chống Tệ nạn xã hội, Khóa học lái xe an toàn; Ký cam kết không vi phạm ATGT...

2.2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Năm học vừa qua, các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình của nhà trường, quê hương, đất nước.

Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực gắn với việc thực hiện hiệu quả Đề án “*Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị*”, giai đoạn 2018 – 2022, qua đó Đã phối hợp với Đoàn xã Hồng Hạ, Huyện đoàn A Lưới thực hiện nội dung chương trình Tình nguyện hè 2021 với nhiều nội dung thiết thực⁵; Phối hợp với các ngành tăng cường các giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai các mô hình sản xuất⁶; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất trên địa bàn nông thôn.

Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được triển khai với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, tiêu biểu như: duy trì tuyến đường “*Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp*” tại đường Phùng Hưng và các tuyến lân cận, gắn với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh môi trường. Duy trì định kỳ tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “*Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng*”, với 15 đợt ra quân vệ sinh môi trường, bóc xoá quảng cáo không đúng quy định.

Tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, được chú trọng đẩy mạnh triển khai, tiêu biểu là phong trào “*Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần*”, công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về ý thức môi trường⁷.

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức thường xuyên, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả cuộc vận động “*Thanh niên với văn hóa giao thông*”, tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán, nghỉ lễ 30/4 và 01/5, tăng cường các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, sinh viên.

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chú trọng, tổ chức thường xuyên và ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của đời sống xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên... tiếp tục

⁵ Thực hiện chương trình “Đoàn viên chung tay xây dựng NTM”, trồng và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt. Trồng mới 500 cây cau, 100 cây chanh tạo cảnh quan và hỗ trợ cải thiện sinh kế người dân; Thực hiện công trình “tuyến đường nông thôn mới”, hỗ trợ kinh phí, nhân công bê tông hóa đường Giao thông nông thôn; Thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ Quốc”; Tổ chức ngày Chủ nhật xanh; Trao tặng vật dụng phòng chống dịch Covid-19; Tặng quà gia đình chính sách.

⁶ Tiêu biểu như các mô hình của LCD Khoa CNTY, PTNT, Lâm nghiệp, Nông học, Thủy Sản

⁷ Tiêu biểu như mô hình HUAF Green Campus. Tập huấn phân loại rác tại nguồn và thu gom rác gây quỹ của CLB CTXH, TNX. Tuyên truyền đề án Ngày Chủ nhật xanh kết hợp với VP Tỉnh đoàn TTH. Vệ sinh môi trường biển kết hợp dã ngoại kỹ năng của các CLB, Đội – nhóm..

được tổ chức hiệu quả, hướng vào chiều sâu⁸. Các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh được triển khai kịp thời, nhạy bén, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội⁹.

2.2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống sinh hoạt: Các cấp bộ Đoàn đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên phát huy phẩm chất sáng tạo được tổ chức tạo hiệu ứng xã hội tốt. Phong trào thi đua học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học được đoàn viên, sinh viên hưởng ứng mạnh mẽ, đã góp phần xây dựng cho đoàn viên, sinh viên tinh thần và động cơ học tập tốt; hầu hết cán bộ, giảng viên trẻ đều phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Rất nhiều đoàn viên, sinh viên đã tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.

Các Liên chi đoàn chủ động tổ chức thành công các Hội thi như: “Tìm hiểu kiến thức Nông nghiệp” của Liên chi đoàn khoa Nông học; “Sinh viên với kiến thức nghề nghiệp và xã hội” của Liên chi đoàn khoa TND&MTNN; Cuộc thi lập trình của LCĐ Cơ khí & Công nghệ, chuỗi hoạt động tư vấn, định hướng và tập huấn kỹ năng của LCĐ khoa Chăn nuôi thú y.

Vai trò của giảng viên trẻ ngày một được củng cố. Cán bộ trẻ không những làm tốt công tác giảng dạy, áp dụng những phương pháp giảng dạy tích cực, đưa những thông tin mới vào bài giảng, mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài có giá trị được báo cáo và được đăng ở các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên trẻ có tính ứng dụng đã triển khai mang lại hiệu quả cao... Phong trào “*Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo*” được chú trọng triển khai.

Thành lập mới CLB Nghiên cứu khoa học R.E.P. tập hợp được đông đảo sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y tham gia, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa cũng như lan tỏa ra toàn trường.

2.2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự; tham gia đấu tranh, ngăn chặn,

⁸ Hàng năm duy trì từ 5-7 đội hình tình nguyện hè, 3-4 đội hình tình nguyện mùa đông với tổng số kinh phí vận động gần 200tr đồng. Mô hình nôi cháo tình thương của Đội CTXH kết hợp với viện Quân y 268 định kỳ hàng tháng. Các chương trình tặng quà nghĩa tình cho trẻ em khó khăn, gia đình chính sách, người không nơi nương tựa của Đội VMGD, TNX, CTXH,...Tổ chức 1 ngày hội hiến máu tình nguyện và nhiều đợt hiến máu vệ tinh, thu được 300 đơn vị máu

⁹ Huy động 10 lượt tặng quà San sẻ yêu thương – Vượt qua đại dịch với tổng giá trị 100tr đồng.

phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, “*Xuân biên giới - Tết hai đảo*”, “*Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương*” được triển khai hiệu quả, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức tốt tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học tuyên truyền đến toàn thể sinh viên nếp sống, sinh hoạt và học tập văn minh, lành mạnh, giữ gìn bản sắc của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của đội Văn minh học đường với quy chế hoạt động chặt chẽ và hiệu quả.

Sử dụng có hiệu quả các bảng tin, sử dụng hệ thống thông tin Nhà trường làm phương tiện truyền tải các thông tin, các định hướng về hoạt động của Đoàn, tình hình trong nước và quốc tế cho đoàn viên, sinh viên. Quảng bá hoạt động của Đoàn trên trang web của Trường.

Phối hợp giữa Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Công an Phường thực hiện tốt tháng an toàn giao thông, tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia chấp hành và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường.

Thành lập đội đảm bảo trật tự an ninh, phối hợp với các kênh thông tin dư luận trong xã hội cũng như trong sinh viên, Ban thường vụ Đoàn trường đã kịp thời nắm bắt các diễn biến lập trường tư tưởng trong sinh viên từ đó chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành định hướng tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị trong sinh viên, giúp sinh viên giữ vững được bản lĩnh chính trị, luôn cảnh giác và chủ động phòng ngừa các luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Tổ chức giao lưu với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại viện quân y 268. Phối hợp với công đoàn trường tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, sinh viên “Không hút thuốc lá”.

***Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ, thích ứng với bối cảnh tình hình mới**

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhận được sự quan tâm, cổ vũ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, tổ chức Đoàn các cấp đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số; triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh niên, các sáng kiến vì cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuổi trẻ nhà trường đã tham gia vào các đội hình tình nguyện huy động hơn 100 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ các điểm kiểm soát dịch tại chốt địa giới hành chính, tham gia đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác hậu cần tại các khung cách ly; tổ chức nhiều hoạt động, tặng 1.000 khẩu trang, 50 lít dung

dịch nước rửa tay kháng khuẩn, 100 mặt nạ chống giọt bắn và các nhu yếu phẩm, quà tặng với trị giá hơn 80 triệu đồng¹⁰.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động của Đoàn trường và các đơn vị đoàn cơ sở đã linh hoạt chuyển từ hình thức trực tiếp qua trực tuyến, tiêu biểu như: Chương trình Đại sứ sinh viên, Sáng tác Video-Clip truyền thông cổ vũ tuyến đầu chống dịch với chủ đề “Thank you Viet Nam”, thi ảnh Khoảnh khắc quân sự, Tháng năm rực rỡ, các hoạt động tập huấn kỹ năng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Zoom, Meet, Webex,...

2.3. Đánh giá triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên:

2.3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập được chú trọng triển khai. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “*Học tập suốt đời*”; tôn vinh, phát huy các tấm gương đoàn viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Sao tháng giêng*” các cấp¹¹. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các đơn vị với vai trò nòng cốt là CĐ CBGV đã thành lập các tổ, đội, nhóm hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên học, ôn tập trực tuyến. Việc xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên được triển khai với nhiều hoạt động như: tọa đàm, hội chợ sách, ngày hội đọc sách, ngày hội Sinh viên với văn hoá đọc¹².

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học thu hút nhiều lượt ĐVTN tham gia. Các hoạt động thi đua học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tích cực¹³. Việc thực hiện quy chế học tập, thi, kiểm tra được đưa vào một trong những yếu tố chính đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và xếp loại đoàn viên, chi đoàn.

Tổ chức nhiều chuyên đề sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện với các nội dung phong phú, khai thác ưu thế, đặc điểm đặc thù của các chuyên ngành phục vụ tốt cho các hoạt động học tập, nghiên cứu¹⁴.

¹⁰ Nổi bật là: mô hình “Phiên chợ 0 đồng”, Mô hình “San sẻ yêu thương – Vượt qua đại dịch”, Mô hình “Lạc quan vượt dịch - Ở nhà vẫn vui” hỗ trợ đoàn viên, sinh viên và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Chương trình thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân cách ly ở điểm cách ly tại trường.

¹¹ SV Lê Đăng Linh (QLĐ52B) đạt danh hiệu Sao tháng giêng cấp Trung ương, Có 3 SV đạt SV5T Cấp Tỉnh, 15 SV5T Cấp ĐH Huế, 10 STG cấp ĐH Huế và trên 100 SV5T, STG Cấp trường.

¹² Duy trì các hoạt động và tủ sách CLB Sách và hành động, phối hợp với các TTTTTV giới thiệu các đầu sách phù hợp, tặng sách miễn phí cho SV, tổ chức cuộc thi Sinh viên với văn hoá đọc.

¹³ Năm học 2021-2022 có 60 đề tài NCKH sinh viên được nghiệm thu, 03 giải thưởng SV NCKH cấp ĐH Huế, 01 đề tài tham gia giải thưởng Eureka.

¹⁴ Chung kết cuộc thi Đại sứ sinh viên HUAF thu hút trên 250 sinh viên tham gia và theo dõi, “Ngày hội đoàn viên”, “Ngày hội cán bộ Hội”, “Cuộc thi của đội tình nguyện xanh”, “Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề” của các LCD.

Hầu hết các Liên chi đoàn, chi đoàn đã chủ động tổ chức các hội nghị học tốt, seminar, hoạt động ngoại khoá, tham quan thực tế, giao lưu, sinh hoạt chuyên môn với các đơn vị, cơ quan chuyên môn, các dự án trên địa bàn.

Các tổ chức cơ sở Đoàn tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong học tập, tiếp tục duy trì triển khai các quỹ học bổng giúp đỡ các bạn đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Ngoài ra đã thành lập hơn 10 câu lạc bộ chuyên môn, chuyên ngành như: câu lạc bộ yêu thú cưng, câu lạc bộ chăn nuôi gà, CLB Một sức khoẻ CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Tiếng Pháp...nhằm hỗ trợ, trang bị những kỹ năng, kiến thức bổ ích cho học sinh, sinh viên. Các quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì hiệu quả¹⁵.

2.3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

Các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022, đẩy mạnh các hoạt động “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, như: cung cấp thông tin, hỗ trợ thanh niên chuyển hướng khởi nghiệp bằng hình thức trực tuyến, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp các cấp, các dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên; tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, diễn đàn “Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp”. Duy trì tốt câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp, qua đó, đã có nhiều ý tưởng sáng tạo thuộc các lĩnh vực giáo dục, du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin được ứng dụng vào thực tế, thúc đẩy nhu cầu làm giàu chính đáng của đoàn viên, sinh viên¹⁶.

Phối hợp tổ chức các chương trình “Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và Ngày Hội việc làm” hàng năm với bình quân trên 40 doanh nghiệp và 3000 chỉ tiêu tuyển dụng, đạt tỷ lệ 91% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

2.3.3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” được quan tâm tổ chức thường xuyên, đa dạng, sôi nổi với nhiều hoạt động có quy mô lớn, có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa giáo dục cao góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe của đoàn viên, sinh viên như: Ngày hội các CLB - Đội, nhóm, Chung kết dân vũ - flashmob, Sáng tác ấn phẩm truyền thông “Tự hào học sinh – Sinh viên Đại học Huế”, Radio Online “Chuyện nhà HUAF”, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên, sinh viên Ngày hội đoàn viên, hội trại, hoạt động kỹ năng sống...thu hút đông đảo ĐVTN tham gia¹⁷.

¹⁵ Học bổng Tiếp sức đến trường, VSIDS, Vallet, Viethope, Lương Văn Can, Nguyễn Trường Tộ, Viet Seed,... Duy trì tốt CLB Học bổng niềm tin nhằm tư vấn, hỗ trợ SV tiếp cận các loại học bổng.

¹⁶ Năm 2021 có 03 dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên với tổng mức đầu tư trên 50tr đồng. Năm 2022, có 21 ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp trường. Dự án “Ngôi Nhà Rong Biển – Seaweed Home” lọt vào TOP 20 chương trình phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia năm 2021.

¹⁷ Vô địch Nam (2021, Á quân nữ và đạt giải phong cách (2022). Đạt giải Vua phá lưới nam (2021-2022), Vua phá lưới nữ, cầu thủ xuất sắc nhất giải nữ (2022) giải bóng đá Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp

2.3.4. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên hội nhập quốc tế:

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của quan hệ quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tạo môi trường cho hội viên, sinh viên học tập và rèn luyện. Công tác giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai thông qua các chương trình online. Bên cạnh đó, phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai nhằm tạo môi trường cho ĐVTN, sinh viên nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ¹⁸.

2.4. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Công tác đoàn viên

ĐTN - HSV luôn coi trọng việc chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Việc đánh giá xếp loại đoàn viên được quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Quán triệt chủ trương đăng ký và triển khai hoạt động với yêu cầu mỗi Liên chi đoàn, chi đoàn, CLB-Đội, nhóm phải triển khai được ít nhất 01 hoạt động trong mỗi kỳ học đã khuyến khích sự năng động và tính tự chủ của các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

Việc làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên được đảm bảo nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy trình.

- Công tác củng cố và nâng cao chất lượng Liên chi đoàn, Chi đoàn

Đoàn trường thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt cho các Liên chi đoàn, tổ chức cho các Liên chi đoàn đăng ký sinh hoạt theo từng học kỳ.

Nhìn chung, chất lượng sinh hoạt đã được nâng cao rõ rệt cả về nội dung và hình thức tổ chức. Nhiều Chi đoàn, Liên chi đoàn đã linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tổ chức như: Sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện tu dưỡng, phòng chống các tệ nạn xã hội, các vấn đề liên quan đến đời sống sinh viên... Nhiều chuyên đề sinh hoạt được các Chi đoàn, Liên chi đoàn đầu tư tổ chức có chất lượng cao, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao kiến thức chuyên môn đối với đoàn viên thanh niên.

Việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của các Chi đoàn, Liên chi đoàn được chỉ đạo sâu sát, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng Điều lệ Đoàn, thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị cho đông đảo đoàn viên sinh viên. Công tác đánh giá, phân loại Chi đoàn cuối

Huế. Giải Nhất bình chọn cuộc thi sáng tác VideoClip chào mừng 91 năm thành lập Đoàn cấp ĐH Huế. Tham gia giải chạy cộng đồng UPRACE 2021 gây quỹ chương trình 1 triệu cây xanh đô thị.

¹⁸ Đ/c Nguyễn Vũ Bảo Châu (PTNT51A-UV BCH Đoàn trường) vinh dự là 1 trong 7 đại biểu Việt Nam dự Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ XI năm 2021. Tham gia định kỳ các cuộc thi Olympic Tiếng Anh Toàn quốc, Star Awards...CLB Tiếng Anh, Tiếng Pháp được duy trì với hơn 30 thành viên/CLB.

kỳ, cuối năm được thực hiện theo quy định, tạo động lực tốt cho các Chi đoàn củng cố và phát triển.

- Công tác cán bộ Đoàn

Vào đầu năm học, Đoàn trường hướng dẫn, chỉ đạo Liên chi đoàn, Chi đoàn tổ chức kiện toàn bộ máy đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ cho các chương trình hoạt động.

Thường xuyên bám sát chỉ đạo đối với đội ngũ cán bộ Ban chấp hành Liên chi đoàn, chấn chỉnh về lề lối, phương pháp làm việc, chính vì vậy các hoạt động của các Ban chấp hành diễn ra ngày càng chất lượng.

- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, hàng năm Đoàn trường đều phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Chi bộ công tác sinh viên tham mưu tổ chức các đợt sinh hoạt nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên sinh viên và cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn trường. Tất cả các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được quán triệt đến tất cả cán bộ đoàn viên.

Đã có 26 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

2.5. Minh chứng việc tham gia các hoạt động và tổ chức các hoạt động trong năm học 2021 – 2022 của các cơ sở Đoàn trường học: Minh chứng A.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

3.1. Tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, các hoạt động phong trào vẫn còn những hạn chế và tồn tại sau:

✓ Chưa thực sự chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường trong công tác giáo dục tư tưởng, bên cạnh đó vẫn còn nhiều bộ phận đoàn viên thanh niên chưa thực sự phấn đấu, tu dưỡng.

✓ Một số bộ phận sinh viên còn thiếu ý thức trong học tập, tình trạng học đối phó vẫn còn tiếp diễn. Một số đoàn viên thanh niên chưa hoàn thành trách nhiệm của đoàn viên; một số Liên chi đoàn, chi đoàn, CLB - Đội, nhóm hoạt động chưa thật hiệu quả, một số chương trình hoạt động chưa thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

✓ Còn bị động trong công việc, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động.

✓ Một số đơn vị thiếu chiến lược, thiếu quan tâm đến công tác bồi dưỡng, hướng dẫn quần chúng phát triển đảng.

3.2. Nguyên nhân

✓ Đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt ở cấp trường, liên chi đoàn phần lớn là giảng viên kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động phong trào chưa nhiều.

✓ Tính chủ động sáng tạo của cán bộ Đoàn ở một số đơn vị chưa được phát huy, đặc biệt là công tác đề xuất, tham mưu với lãnh đạo, cấp ủy đối với công tác thanh niên.

✓ Việc cụ thể hóa các phong trào, chương trình của Đoàn một số đơn vị chưa đáp ứng thực tiễn, chưa kiên trì đổi mới trong phương thức hoạt động.

✓ Điều kiện, phương tiện làm việc của tổ chức Đoàn tại một số đơn vị còn thiếu thốn; kinh phí cấp cho hoạt động Đoàn còn hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình triển khai hoạt động.

✓ Diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai các hoạt động nhiệm kỳ.

3. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, thường xuyên bám sát các Nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng ủy và của Đoàn cấp trên, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng ban chức năng và các thầy, cô giáo. Qua thực tiễn cho thấy, cơ sở Đoàn nào có Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, các thầy cô giáo quan tâm và tạo điều kiện tốt thì Liên chi đoàn, Chi đoàn đó có phong trào Đoàn mạnh và hoạt động có hiệu quả.

Thứ hai, phải thường xuyên đổi mới phương thức và nội dung hoạt động Đoàn theo hướng vừa hấp dẫn, bổ ích, vừa thiết thực, ý nghĩa để ngày càng đa dạng phong phú, hấp dẫn và thu hút được nhiều đoàn viên sinh viên tham gia. Biết lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa trong tổ chức và triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trên cơ sở khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của thanh niên, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia.

Thứ ba, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao tính chủ động của các Liên chi đoàn và chi đoàn. Chuyên nghiệp hóa và nâng cao vai trò của các CLB - Đội, nhóm, nâng cao vai trò nòng cốt của cán bộ Đoàn, tăng cường liên kết giữa các Chi đoàn, liên chi đoàn, giữa tổ chức Đoàn trong và ngoài trường. Cần kiên trì, chủ động đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động Đoàn.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về tinh thần, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn đặc biệt là điều kiện công tác để có thể tham gia công tác chỉ đạo sâu sát và thiết thực. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận và lực lượng trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn, tập hợp ĐVTN trong giai đoạn mới.

Thứ năm, kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm các nội dung và phương thức hoạt động, có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động cụ thể, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Trên đây là một số đánh giá cơ bản về công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong năm học của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Chúng tôi

mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà Trường, Ban thường vụ Đoàn Đại học Huế, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế để trong thời gian tới công tác Đoàn và phong trào sinh viên của trường có nhiều tiến bộ hơn.

Nơi nhận:

- BTV Đại học Huế;
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (*để báo cáo*);
- Lưu VP Đoàn Trường.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ



HOÀNG HỮU TÌNH